

Số: /MTTQ-BTT

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 5 năm 2022

V/v tham gia phản biện xã hội đối với dự thảo
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên
cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng

Kính gửi: **Công an tỉnh Bắc Kạn**

Ngày 11/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được Công văn số 1541/CAT-PC07 của Công an tỉnh về việc lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (*quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh*).

Sau khi nghiên cứu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có ý kiến phản biện đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Ý KIẾN CHUNG

Nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo trình tự trên cơ sở Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ,... và đã được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến của các ngành, đơn vị địa phương cấp huyện, xã.

II. MỘT SỐ Ý KIẾN PHẢN BIỆN CỤ THỂ

1. Để đảm bảo sự thống nhất và dễ thực hiện trong toàn tỉnh, dự thảo Nghị quyết nên quy định thêm định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho 01 đội dân phòng. Ngoài ra Nghị quyết nên nêu rõ chế độ chính sách đối với các thành viên trong đội dân phòng khi thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo văn bản nào.

2. Đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung phần đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động của lực lượng dân phòng nói chung và Đội trưởng, đội phó đội dân phòng nói riêng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong thời gian vừa qua để làm cơ sở đề xuất mức hỗ trợ phù hợp với thực tế tại địa phương. Mặt khác, như ý kiến của Sở Tài chính có tham khảo một số tỉnh lân cận hiện cũng chưa xây dựng Nghị quyết cùng với khả năng cân đối ngân sách khó khăn thì nên cân nhắc để cơ quan chức năng bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ và sẽ xem xét ban hành Nghị quyết vào thời gian thích hợp.

3. Về mức hỗ trợ: Nhất trí mức hỗ trợ cho Đội trưởng đội dân phòng là **17%**, Đội phó đội dân phòng là **15%** mức lương tối thiểu vùng III, vùng IV như dự thảo.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành (vùng III dự kiến tăng từ 3.430.000đ/tháng lên 3.640.000đ/tháng, vùng IV tăng từ 3.070.000đ/tháng lên 3.250.000đ/tháng). Bên cạnh đó, kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 15-20/7/2022, trong khi mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng từ ngày 01/7/2022. Do đó, đề nghị đơn vị soạn thảo nên xem xét, tính toán xây dựng thêm phương án 2: kinh phí tính theo mức lương tối thiểu vùng mới sắp được điều chỉnh.

4. Đây là vấn đề mới liên quan đến chế độ cho người tham gia công tác dân phòng, do vậy việc triển khai ở các xã, phường, thị trấn sẽ gặp khó khăn về con người, biên chế, chức danh vị trí việc làm. Trong trường hợp không có con người để bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó khi những người hoạt động không chuyên trách phải kiêm nhiệm thì hưởng phụ cấp như thế nào? có được cộng thêm hay chỉ hưởng mức phụ cấp nào cao hơn? Đề nghị nội dung này cần được làm rõ tránh sự thiệt thòi cho người được bổ nhiệm khi phải kiêm nhiệm.

5. Hiện nay cấp xã đã có các chức danh: Công an chính quy là Trưởng Công an xã (có lực lượng Công an chính quy công tác tại địa bàn); Quân sự có Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó quân sự; Trung đội dân quân có Trung đội trưởng, Trung đội phó; ở thôn, tổ dân phố có thôn đội trưởng (tổ đội trưởng), Công an viên (Bảo vệ dân phố) là những chức danh hưởng lương *hoặc* phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và tham gia nhiệm vụ PCCC, CNCH tại địa phương. Vì vậy, để tiết kiệm ngân sách và tình hình PCCC-CNCH tại địa phương, đề nghị đơn vị soạn thảo quan tâm, nghiên cứu xem xét về việc có thể thành lập mỗi đội dân phòng ở xã, phường, thị trấn với số lượng mỗi đội từ 15-20 người được chọn từ trung đội dân quân; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng do Trung đội trưởng, Trung đội phó dân quân kiêm nhiệm.

Trên đây là ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh gửi Công an tỉnh tham khảo./.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- Như kính gửi;
- BTT Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

Bản giấy:

- Lưu VT, Ban DCPL-DTTG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Thị Thúy